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EPG คาดผลงาน Q4/62/63 

ดีกว่า Q3/62/63 หลังออเดอร์ฟื้น 

พร้อมม่ันใจรายได้ 62/63 โตเข้าเป้า 5-6%

TPIPP ต้ังเป้ารายได้ปี63 แตะ 1.3 หม่ืนลบ. 

หลังก่อสร้างหม้อต้มไอน�้า 3 ตัวแล้วเสร็จ

-โรงไฟฟ้า TG8 รันเต็มปี

รศ.ดร. เฉลียว วิทูรปกรณ์ รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ EPG เปิดเผยว่า บริษัทฯ

คาดว่าผลการด�าเนินงานไตรมาส 4/62/63 

(ม.ค.63-มี.ค.63) จะเติบโตดีกว่าไตรมาส 

3/62/63 (ต.ค.62-ธ.ค.62) เนื่องจาก ค�าสั่งซื้อ

สินค้าจากกลุ่ม AEROFLEX AEROKLAS และ

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร (EPP) ปรับตัวดีขึ้น  

ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงมั่นใจว่ารายได้งวด

ปี2562/2563 (เม.ย.62-มี.ค.63) จะเติบโต 

5-6% ถึงแม้ภาพรวมธุรกิจยานยนต์ในปีนี้จะ

ชะลอตัว แต่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร (EPP) ยัง

คงเติบโตได้ดี ขณะเดียวกันบริษัทฯยังได้ขยาย

ตลาดในธุรกิจ AEROFLEX เพิ่มขึ้น พร้อมทั้ง

บริหารจัดการต้นทุนได้ดีจึงท�าให้มันใจว่าก�าไรส

ทุธิจะปรับตัวดีขึ้นด้วยเช่นกัน 

ส�าหรับประเด็นที่จะมีการปรับขึ้นค่าแรง 5-10 

บาทนั้น กระทบต่อบริษัทฯเพียงเล็กน้อย

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯใช้หุ่นยนต์ในการผลิต

แทนคน 

ขณะที่ธุรกิจการจ�าหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ภาย

ใต้แบร์นด TJM ปัจจุบันบริษัทฯมีสาขาอยู่ที่

จังหวัดสงขลา หาดใหญ่ และบริษัทฯยังคงมี

แผนขยายแฟรนไชส์สาขาไปยังทั่วภูมิภาคมาก

ขึ้น เบื้องต้นในระเวลาอันสั้นบริษัทฯมีแผนขยาย

ไปยังจังหวัดขอนแก่น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯวางงบลงทุนระยะเวลา 3 

ปี (62-64) จ�านวน 1,150 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้

ส�าหรับขยายก�าลังการผลิตโรงงาน AEROFLEX 

ในสหรัฐอเมริกา จ�านวน 490 ล้านบาท ใช้

ส�าหรับขยายก�าลังการผลิตโรงงาน AEROKLAS 

ในประเทศออสเตรเลีย จ�านวน 355 ล้านบาท 

และใช้ส�าหรับธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร (EPP) 

จ�านวน 305 ล้านบาท

 นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์ รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชีและ
การเงิน บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TPIPP เปิดเผย
ว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2563 ไว้ที่ 13,000 ล้าน
บาท เติบโตจากปีนี้ที่คาดว่าจะท�าได้ 11,000 ล้านบาท 
เนื่องจาก โรงไฟฟ้า TG8 ก�าลังการผลิต 150 เมกะ
วัตต์จะมีการเดินเครื่องแบบเต็มปี ส่งผลให้มีก�าลังการ
ผลิตไฟฟ้ารวมในปัจจุบันอยู่ที่ 440 เมกะวัตต์ รวมถึง
ปีหน้าบริษัทฯมีแผนจ�าหน่ายไฟให้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพ
ลีน จ�ากัด (มหาชน) หรือ TPIPL เพิ่มมากขึ้น และจะ
พยายามลดต้นทุนในทุกด้านด้วยเช่นกัน  พร้อมกันนี้
รับอานิสงค์ภาครัฐปรับขึ้นค่า FT ส่งผลดีให้ราคาขาย
ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัทฯ ปรับเพิ่มขึ้น  

 อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างก่อสร้าง
หม้อต้มไอน�้า (Boiler) ใหม่เพิ่มอีก 3 ตัว ได้แก่ 
B13,B14และB15 โดยใช้งบลงทุนประมาณ20ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ/ตัว หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่ง
ผลให้บริษัทฯมีอัตราก�าลังการเดินเครื่องเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ95-100% ซึ่งทั้งสามตัวจะก่อสร้างแล้วเสร็จ

ช่วงไตรมาส2/2563 

 ขณะที่ บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสในการ
เข้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง จากนโยบายผลักดัน
โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern 
Seaboard) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีแผนเปิดให้ภาคเอกชน
เข้ามาพัฒนาโครงการ ‘เมืองต้นแบบอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าแห่งอนาคต’ และได้ก�าหนดให้จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็น Energy Complex ที่เชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมเกษตร รองรับการเจริญเติบโต คาดว่าใน
อนาคตจะเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าในภาคใต้เพิ่มขึ้น
จ�านวนมาก โดยบริษัทฯมีความสนใจก่อสร้างท่าเรือ
เพื่อการพาณิชย์และการท่องเที่ยว รวมทั้งโรงไฟฟ้า
พลังงานสะอาด สีเขียว อย่างไรก็ตามต้องดูความ
ชัดเจนจากทางภาครัฐก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง อีกทั้ง
บริษัทฯยังสนใจเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่จัง
หวัสงขลาและจังหวัดนครราชสีมา ก�าลังการผลิตแห่ง
ละ 10 เมกะวัตต์ด้วยเช่นกัน 

 พร้อมทั้ง ในเดือนมกราคมปี2563 ทาง

กรุงเทพมหานครจะเริ่มท�าแบบส�ารวจความคิดเห็นเพื่อ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่สายไหม ก�าลังการผลิต 20 เมกะ
วัตต์ และนอกเหนือจากแผน PDPแล้ว ล่าสุดคณะ
กรรมการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ได้คาดการณ์ว่าปริมาณ
ขยะจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 6,000 ตันภายในระยะเวลา 10 
ปีข้างหน้าจากปัจจุบันอยู่ที่ 3,000 ตัน หลังจากเกิด
โครงการดังกล่าว ทางคณะกรรมการ EECจึงมองว่า
มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีโรงไฟฟ้าขยะภายในพื้นที่ ซึ่ง
บริษัทฯมองว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ควรเข้าไปลงทุน  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯตั้งเป้าที่จะไม่หยุดเพียงแค่
โรงไฟฟ้าขยะเท่านั้น แต่บริษัทฯยังมีแผนเข้าไปพัฒนา
โรงไฟฟ้าประเภทอื่น ซึ่งหากดูจากแผนPDPในเรื่องของ
พลังงานทดแทนจะเห็นว่าโครงการอื่นที่มีศักยภาพ
ก�าลังการผลิตรวมกว่า 5,400 เมกะวัตต์ นอกเหนือ
จากโรงไฟฟ้าขยะที่มีก�าลังการผลิต 400 เมกะวัตต์ ซึ่ง
ปัจจุบันบริษัทฯอยู๋ระหว่างศึกษาที่จะเข้าไปลงทุนไม่ว่า
จะเป็นโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และ
โรงไฟฟ้าชีวมวล 
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นายสุนทร เด่นธรรม ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า 
จ�ากัด (มหาชน) HUMAN เปิดเผย

ว่า ตามแบบ 246-2 ประจ ำวันที่ 11 ธันวาคม 

2562 โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้รับรายงานการ

ได้มาของหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดย บริษัท บีทีเอส 

กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน)  BTS ซึ่งเป็นการ

ได้มาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 จ�านวนหลัก

ทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็นร้อยละ 12.51 ของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของกิจการจ�านวนหลักทรัพย์

ภายหลังการได้มาคิดเป็นร้ อยละ 12.51 ของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 ทั้งนี้ผลการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ดังกล่าวข้างต้น ยังไม่มีผลกระทบต่อการ

เปลี่ยนแปลงอ�านาจการบริหารงานโครงสร้าง

การจัดการ และอ�านาจในการตัดสินใจในการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด หากมีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 อนึ่งส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงาน

การได้มา หุ้นของ บริษัท ฮิวแมนิก้า จ�ากัด 

(มหาชน) (listed) โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮ

ลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวัน

ที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยจ�านวนหลัก

ทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 12.5096% ของสิทธิออก

เสียงทั้งหมดของกิจการ และจ�านวนหลักทรัพย์

ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.5096% ของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 ด้านบทวิเคราะห์ บล.บัวหลวง 
ระบุว่า เช้านี้ได้มีการประกาศที่มาของ Big lot 

ที่เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเปิดชื่อมา

เป็น BTS ที่เข้าถือ HUMAN ในสัดส่วน 12.5% 

เรามอง Synergy ที่จะเกิดขึ้น คือ 1) การน�า

บัตร Rabbit มาผูกกับบัตรพนักงาน และเชื่อม

กับระบบ Access control ของ TigerSoft จะ

สร้างความสะดวกให้พนักงานของ HUMAN ใน

ขณะที่ VGI จะสามารถขยายฐานข้อมูล Rabbit 

ในกลุ่มพนักงานบริษัทที่มีก�าลังซื้อ

 2) แผนการสร้าง Marketplace ของ 

HUMAN และ VGI จะไปได้เร็วมากใน Scale ที่

ใหญ่กว่าเดิมและมีความสมบูรณ์มากขึ้น และ 

3) BTS มีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแรงมาก ซึ่งสามารถ

ต่อยอดธุรกิจร่วมกับ HUMAN ได้ เช่น เครือสห

กรุ๊ป ซึ่งเรามองว่าหากมีการร่วมมือกันขยาย

ตลาดใน AEC จะท�าให้ HUMAN ขยายตัวในต่าง

ประเทศได้อย่างรวดเร็ว เรามองดีลนี้เป็นบวก

ต่อทั้ง VGI (BTS) และ HUMAN

 บทวิเคราะห์ระบุว่า มุมมองกลยุทธ์ 

Action (ระยะสั้น 5-10 วันท�าการ) แนะเก็งก�าไร 

HUMAN (รับ 7.8 ต้าน 8.5 stop loss 7.5) 

ส่วน Fundamental นั้น เรายังคงค�าแนะน�า ซื้อ 

ทั้ง VGI และ HUMAN

HUMAN แจง BTS เข้าถือหุ้น 12.5% 

ยังไม่มีผลกระทบโครงสร้างการจัดการ
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นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พี.ซี.
เอส. แมซน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) PCSGH เปิดเผยว่า ตามที่ที่

ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พี.ซี.เอส. แม

ซีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2560 

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ได้มีมติ

อนุมัติในหลักการให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ได้

จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ ประเทศเยอรมนี 

และประเทศฮังการี เข้าซื้อสินทรัพย์จาก H.J. 

Kuepper Metallbearbeitung GmbH ("HJK"), 

H.J. Kuepper System & Modultechnik GmbH 

("SMT"), Zelter GmbH ("ZEL") ua: Kuepper 

Hungaria ("KHU") (903 เรียกว่า “Kuepper 

Group")

 และบริษัทฯ ยังได้แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ

การเข้าท�ารายการดังกล่าวดังรายละเอียดปรากฏ 

ตามเอกสารที่อ้างถึง 1 และ 2 และตามที่ที่ประชุม

คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวัน

ที่ 8 ธันวาคม 2560 ได้มี มติอนุมัติการให้กู้ยืม

เงินจ�านวน 12 ล้านยูโรแก่ HJK นั้น

 เนื่องจากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ

เข้าท�ารายการซื้อสินทรัพย์ดังกล่าว ที่บริษัทฯ 

พิจารณาแล้วเห็นควร เปิดเผยวิธีการค�านวณ

ขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้

ชัดเจนขึ้น ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของ 

บริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 

ธันวาคม 2562 จึงได้มีมติพิจารณาอนุมัติการค�า

นวณขนาดรายการส�าหรับ การเข้าท�ารายการได้

มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมด ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยเกี่ยวกับ

การเข้าซื้อทรัพย์สินตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้

มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป 

โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) ฉบับวันที่ 12 ธันวาคม 

2560 รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารที่อ้างถึง 1. 

นั้น

 ผู้เสนอขายมีเงื่อนไขให้ผู้ที่ประสงค์จะซื้อ

ทรัพย์สินจะต้องเข้าซื้อทรัพย์สินจากทั้งกลุ่ม 4 

บริษัทดังกล่าวรวมกัน โดยไม่ สามารถแยกซื้อ

ทรัพย์สินของแต่ละบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่

การซื้อขายทรัพย์สินเสร็จสิ้น บริษัทฯ ได้ตรวจพบ

ว่า HJK เข้าข่ายเป็นบริษัทที่อาจจะมีหนี้สินล้นพ้น

ตัวและมีผลประกอบการตกต่�าอย่างมีนัยส�าคัญ

ที่แตกต่างจากขั้นตอนการเจรจา ของบริษัทฯ ใน

คราวแรก ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ไม่ต้องการ

ที่จะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของ HJK บริษัทฯ จึง

มีความ พยายามที่จะหาทางเจรจาให้ไม่ต้องเข้า

ซื้อทรัพย์สินของ HJK จนสามารถที่จะโอนสิทธิ

ในการซื้อทรัพย์สินของ HJK บางส่วน ซึ่งได้แก่ 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ของ HJK ให้ผู้อื่น โดยใน

ระหว่างกระบวนการที่ HJK มีผู้ท�าแผนเพื่อจัดการ 

ทรัพย์สินของ HJK นี้ บริษัทฯ สามารถเจรจาโอน

สิทธิในการซื้อกิจการของ HJK ให้ผู้ซื้อรายอื่นได้ 

โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทฯ ต้องให้เงินกู้ยืมแก่ HJK 

จ�านวน 12 ล้านยูโร และบริษัทฯ จะยังสามารถซื้อ

ทรัพย์สินอื่นจาก Kuepper Group ได้ 

 นายอังกฤษกล่าวว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาผล

ดีและผลเสียด้วยความรอบคอบแล้ว ประกอบกับ

บริษัทฯ ได้รับความเห็นจากที่ปรึกษากฎหมายของ 

ประเทศเยอรมนี จึงพบว่า การให้กู้ยืมเงินดังกล่าว

แก่ HJK เพื่อให้บริษัทฯ สามารถซื้อทรัพย์สินอื่น

ของกลุ่ม Kuepper Group มาได้ โดยซื้อจาก 

SMT, ZEL และ KHU นั้น จะเป็นผลดีกับบริษัทฯ 

มากกว่าการที่บริษัทฯ ต้องซื้อเครื่องจักรและ 

อุปกรณ์ของ HJK เข้ามาด้วย เนื่องจากการซื้อ

ทรัพย์สินของ HJK เข้ามาในกลุ่มบริษัทอาจส่งผล

เสียดังนี้

 การรวมทรัพย์สินของ HJK ที่เป็นบริษัทที่

อาจจะมีหนี้สินล้นพ้นตัวเข้ามาในทรัพย์สินของ

กลุ่ม Kuepper Group ที่เหลือ ซึ่งได้แก่ SMT, 

ZEL และ KHU จะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของ

บริษัทดังกล่าวอาจ หยุดชะงัก เนื่องจากทั้ง 4 

บริษัทมีธุรกรรมระหว่างกันเป็นจ�านวนมาก ซึ่ง

จะท�าให้เกิดผลเสียที่เกิดจาก HJK ต่อเนื่องไปยัง 3 

บริษัทที่เหลือด้วย

 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการรวมทรัพย์สินของ 

HJK เข้ามาด้วย แต่หากต่อมา HJK จ�าเป็นต้อง

มีการช�าระบัญชีใน อนาคต อาจส่งผลให้บริษัทฯ 

มีภาระการด�าเนินการในจ�านวนที่มากเกินกว่า

จ�านวนเงิน 12 ล้านยูโร หากบริษัทฯ มีการรวม

ทรัพย์สินของ HJK เข้ามา แต่ต่อมา HJK มีหนี้สิน

ล้นพ้นตัวหรือประสบภาวะ ล้มละลาย จะส่งผล

ให้บริษัทฯ ที่เป็นผู้ลงทุนในทรัพย์สินของ HJK มี

ความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียเงินจ�านวน มาก และ

อาจต้องถูกยึดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ของ HJK ด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ 

บริษัทฯ มีภาระที่มากเกินกว่าจ�านวนเงิน 12 ล้าน

ยูโร  (มีต่อ)

PCSGH ทุ่มเงินเกือบ 1.4 พันลบ. ซื้อ Kuepper Group 

หวังขยายฐานการผลิตและฐานลูกค้าในกลุ่มประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป

-ตัดขายหุ้น 85% ใน EWH มูลค่า 43.14 ลบ. ให้บุคคลอ่ืน
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 จากการพิจารณาถึงข้อกังวลดังกล่าว 
บริษัทฯ จึงเห็นว่า การไม่เข้าลงทุนโดยการซื้อ
ทรัพย์สินจาก HJK แต่ ด�าเนินการโอนสิทธิใน
การซื้อทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อรายใหม่ โดยบริษัทฯ 
ตัดสินใจที่จะเป็นเพียงผู้ให้กู้ยืมเงินแก่ HJK จ�า
นวน 12 ล้านยูโร ตามเงื่อนไขของผู้รับโอนสิทธิ 
จะเป็นผลดีกับบริษัทฯ มากกว่าดังที่เรียนข้างต้น 
ประกอบกับการให้กู้ยืมเงิน จ�านวน 12 ล้านยูโร
นั้น บริษัทฯ คิดดอกเบี้ยจากเงินจ�านวนดังกล่าวใน
อัตราร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็น
ไป ตามราคาตลาด โดยมีก�าหนดระยะเวลาช�าระ
คืนภายใน 10 ปี และในฐานะเจ้าหนี้ บริษัทฯ ยังได้
ทรัพย์สินที่ซื้อขายของ HJK ซึ่งได้แก่ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าว
ด้วย ดังรายละเอียดปรากฏตามข้อ 11 ของ
หมาย เหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ ส�าห
รับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อย่างไร
ก็ดี เมื่อ HJK ตกเป็นบุคคลที่มี หนี้สินล้นพ้น
ตัวและจ�าเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลาย
ภายใต้กฎหมายของประเทศเยอรมนี ส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่ สามารถบังคับหลักประกันดังกล่าวได้ 
เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นหลักประกัน
ได้ตกอยู่ภายใต้กระบวนการ ล้มละลาย และอยู่
ภายใต้การพิจารณาของผู้ท�าแผน ซึ่งในการนี้ 
บริษัทฯ สามารถตกลงกับผู้ท�าแผนจนสามารถ
ขาย เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เป็นหลักประกันเงิน
กู้ยืมจากบริษัทฯ ได้ในราคา 1.15 ล้านยูโร ดังราย
ละเอียดปรากฏตามข้อ 6 ของหมายเหตุประกอบ
งบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

 ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงเห็นว่าเงินกู้ยืม 12 
ล้านยูโรเพื่อท�าให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินจาก Kuepper 
Group โดยไม่ต้องซื้อ เครื่องจักรและอุปกรณ์จาก 
HJK นั้น ควรน�ามารวมค�านวณขนาดรายการส�าห
รับการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากบริษัท SMT บริษัท 
ZEL และบริษัท KHU ด้วย ซึ่งเข้าข่ายขนาด
รายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดย มีมูลค่ารวมทั้ง
สิ้น 36 ล้านยูโร (รวมมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มาจ�า

นวน 24 ล้านยูโร และเงินให้กู้ยืมจ�านวน 12 ล้าน
ยูโร) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงการพิจารณาการค�า
นวณขนาดรายการโดยเทียบกับงบการเงินล่าสุด
ในช่วงเวลาที่ได้มีมติจากคณะกรรมการ อนุมัติให้
มีการได้มาซึ่งทรัพย์สินดังกล่าว และเทียบกับงบ
การเงินล่าสุดส�าหรับมติคณะกรรมการที่อนุมัติ
การค�านวณขนาด รายการโดยรวมการให้กู้ยืมเงิน
เป็นมูลค่าตอบแทนส�าหรับการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

 นายอังกฤษกล่าวว่า การเข้าซื้อสินทรัพย์ใน
ครั้งนี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานการผลิต
และฐานลูกค้าในกลุ่มประเทศต่างๆ ในทวีป ยุโรป 
เพื่อความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์และยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต

 นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การให้กู้ยืม
เงินแก่ HJK เพื่อประกอบการได้มาซึ่งสินทรัพย์
อื่นๆ จะช่องทางที่ดีกว่าการ ที่บริษัทฯ ต้องซื้อ
ทรัพย์สินของ HJK เข้ามาด้วย เนื่องจากการซื้อ
ทรัพย์สินของ HJK เข้ามาในกลุ่มบริษัทอาจส่งผล 
เสียดังนี้

 การรวมทรัพย์สินของ HJK ที่เป็นบริษัทที่
อาจจะมีหนี้สินล้นพ้นตัวเข้ามาในทรัพย์สินของ
กลุ่ม Kuepper Group ที่เหลือ ซึ่งได้แก่ SMT, 
ZEL และ KHU จะส่งผลให้การประกอบธุรกิจของ
บริษัทดังกล่าวอาจ หยุดชะงัก เนื่องจากทั้ง 4 
บริษัทมีธุรกรรมระหว่างกันเป็นจ�านวนมาก ซึ่ง
จะท�าให้เกิดผลเสียที่เกิดจาก HJK ต่อเนื่องไปยัง 3 
บริษัทที่เหลือด้วย

 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการรวมทรัพย์สินของ 
HJK เข้ามาด้วย แต่หากต่อมา HJK จ�าเป็นต้อง
มีการช�าระบัญชี ในอนาคต อาจส่งผลให้บริษัทฯ 
มีภาระการด�าเนินการในจ�านวนที่มากเกินกว่า

จ�านวนเงิน 12 ล้านยูโร หากบริษัทฯ มีการรวม
ทรัพย์สินของ HJK เข้ามา แต่ต่อมา HJK มีหนี้สิน
ล้นพ้นตัวหรือประสบภาวะ ล้มละลาย จะส่งผล
ให้บริษัทฯ ที่เป็นผู้ลงทุนในทรัพย์สินของ HJK มี
ความเสี่ยงที่จะต้องสูญเสียเงินจ�านวน มาก และ
อาจต้องถูกยึดทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ของ HJK ด้วย ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจส่งผลให้ 
บริษัทฯ มีภาระที่มากเกินกว่าจ�านวนเงิน 12 ล้าน
ยูโร

 ส�าหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้ มาจากการช�า
ระเงินของบริษัทฯ เพื่อตอบแทนการได้มาซึ่ง
ทรัพย์สินและเงินให้กู้ยืม เป็นมูลค่ารวมประมาณ 
1,398.68 ล้าน บาทดังกล่าวข้างต้น มีแหล่งที่มา
จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยการช�าระค่า
สินทรัพย์ด้วยเงินสดซึ่งมาจาก กระแสเงินสดจาก
การด�าเนินงานของบริษัทฯ

 นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบ
ริษัทฯ ครั้งที่ 10/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 
ธันวาคม 2562 ได้มีมติ อนุมัติให้บริษัท P.C.S. 
Machine Group Holding GmbH ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทฯ จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท 
Eisenwerk Heligenhaus GmbH ("EWH") จ�า
นวน 25,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85 ของจ�านว
นหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของ EWH ให้แก่
บริษัทอื่น ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
ในราคารวมทั้งสิ้น 1.3 ล้านยูโร (มูลค่ารายการ
ประมาณ 43.14 ล้านบาท โดย 1 ยูโรมีมูลค่า
เท่ากับ 33.1846 บาท ทั้งนี้ ค�านวณอัตราแลก
เปลี่ยนโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนของ ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2562)

 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยว
โยงกัน และขนาตรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้อง
รายงานสารสนเทศตาม ประกาศรายการได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

PCSGH ทุ่มเงินเกือบ 1.4 พันลบ. ซื้อ Kuepper Group 

หวังขยายฐานการผลิตและฐานลูกค้าในกลุ่มประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป

-ตัดขายหุ้น 85% ใน EWH มูลค่า 43.14 ลบ. ให้บุคคลอ่ืน
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 บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ BAM ยืนยันถึงความ

พร้อมในการเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เผยนักลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพ

การเป็นผู้น�าในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และ

ประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 20 ปี ได้รับการ

ตอบรับดีเยี่ยมจากประชาชนและนักลงทุน

สถาบันชั้นน�าทั้งในและต่างประเทศ โดยได้

ก�าหนดราคาขายสุดท้ายที่ 17.50 บาทต่อ

หุ้น ซึ่งเป็นราคาสูงสุดจากช่วงราคาเสนอขาย

ที่ 15.50-17.50 บาท  ผู้บริหารเตรียมยกทีม

เดินหน้าน�าหุ้นเข้าจดทะเบียนและท�าการซื้อ

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวัน

แรก หรือ 1st Trading Day ในวันจันทร์ที่ 16 

ธันวาคมนี้

 นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธาน
กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
กล่าวถึงความมั่นใจในการระดมทุนผ่านหุ้น 

BAM ในครั้งนี้ว่า “การเข้าจดทะเบียนพร้อม

ท�าการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (1st Trading Day) ในวันที่ 16 

ธันวาคม 2562 นี้ เป็นก้าวแห่งความส�าเร็จที่

บุคคลากรของ BAM ทุกคนภาคภูมิใจ เพราะ

จะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน

ให้เทียบเท่าบริษัทเอกชน เพิ่มแหล่งเงินทุนที่

หลากหลายส�าหรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

และลดภาระหนี้ของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียน”

 การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย เป็นโอกาสส�าหรับประชาชนและนัก

ลงทุนที่สนใจสามารถเป็นเจ้าของบริษัทบริหาร

สินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และมีเครือ

ข่ายสาขาและส�านักงานมากที่สุดครอบคลุมทั่ว

ทุกภูมิภาค พร้อมศักยภาพในการสร้างโอกาส

ในทุกภาวะเศรษฐกิจ และการเติบโตจาก NPLs 

และ NPAs ในระบบธนาคารที่เติบโตอย่างต่อ

เนื่องส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือน ปี 

2562 BAM มีรายได้รวม 9,206 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 43.4% จากงวดเดียวกันของปี 2561 และ

มีก�าไรสุทธิ 4,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.5 % 

จากงวดเดียวกันของปี 2561 

  นางทองอุไร กล่าวถึงความพร้อมใน

การเข้าจดทะเบียนของ BAM ว่า “การเข้า

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของ BAM 

เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้

เทียบเท่าบริษัทเอกชน ช่วยเพิ่มความคล่องตัว

ในการประกอบธุรกิจ และเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขัน ตอบสนองต่อสถานการณ์และ

สภาพแวดล้อมธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจาก

นี้ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบทางภาษี 

และมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ (TFRS 9) และ

ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือถึงปัจจัยดัง

กล่าว โดยยังมั่นใจถึงผลประกอบการที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าบริษัทฯ จะสามารถ

จ่ายเงินปันผลได้จากกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

ที่แข็งแกร่งและมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทน

ระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

 ทั้งนี้ ภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ฯ BAM ยังคงเป็นกลไกที่ส�าคัญใน

การช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการแก้ปัญหา

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และทรัพย์สินรอการขาย

จากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยสินทรัพย์ด้อย

คุณภาพให้กลับมาเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพ 

และหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดย  นับตั้งแต่

เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ จนถึง 30 กันยายน 2562  

BAM สามารถปิดบัญชีเงินให้สินเชื่อจากการซื้อ

ลูกหนี้ NPLs ซึ่งค�านวณจากมูลค่าต้นทุนการซื้อ

ไปแล้วเป็นจ�านวนกว่า 90,000 ล้านบาท” นาง

ทองอุไรกล่าว

 นักลงทุนที่สนใจ โปรดติดตามการเข้า

จดทะเบียนพร้อมท�าการซื้อขายวันแรกใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1st Trading 

Day) ในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นี้ และส�าหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้จากหนังสือชี้

ชวนในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทที่เว็ป

ไซต์ของส�านักงาน ก.ล.ต ที่ www.sec.or.th  

และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.bam.co.th  

และที่  www.set.or.th หรือติดต่อโทรศัพท์

หมายเลข 02 630 0700

BAM ม่ันใจหลังเข้าตลาดฯ ศักยภาพการแข่งขันเพ่ิมข้ึน 

ตอบสนองภาวะเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา
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บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) ปิดจองหุ้น

กระแสตอบรับดีเยี่ยม "สมภพ กีระสุนทรพงษ์" 

กรรมการผู้อ�านวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ที่

ปรึกษาทางการเงินและแกนน�าการจัดจ�าหน่าย 

มั่นใจธุรกิจ SFLEX อนาคตรุ่ง ธุรกิจอยู่ใน

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการเติบโตสูงตาม

ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค สร้างความ

มั่นใจให้กับนักลงทุน ด้านผู้บริหาร "ปรินทร์

ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์" ประธานกรรมการบริหาร 

ระบุเงินระดมทุน 426.80 ล้านบาท สร้างโอกาส

ทางธุรกิจหลังน�าไปลงทุนซื้อเครื่องจักรและ

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฟิล์มประเภทที่

ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant) สร้างคลัง

สินค้า คืนหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ

ด�าเนินงาน เข้าเทรดใน SET วันแรก 19 ธ.ค.นี้

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ 
กรรมการผู้อ�านวยการ บริษัท
หลักทรัพย์ ฟนิันเซีย ไซรัส จ�ากัด 
(มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและ

ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัท สตาร์เฟล็กซ์ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ SFLEX เปิดเผยว่า การ

เสนอขายหุ้นไอพีโอของ SFLEX ในช่วงเปิดจอง

ซื้อระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ที่ผ่าน

มา ได้รับความสนใจและการตอบรับจากนัก

ลงทุนเป็นอย่างดี สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อ

ปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ SFLEX รวมถึง

ศักยภาพการเติบโตในอนาคต โดย SFLEX เสนอ

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็น

ครั้งแรก (IPO) จ�านวน 110 ล้านหุ้น มูลค่าที่

ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท ก�าหนดราคาไอ

พีโอไว้ที่หุ้นละ 3.88 บาท มีผู้ร่วมจัดจ�าหน่าย

และรับประกันการจ�าหน่ายอีก 8 แห่ง ประกอบ

ด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซี

มิโก้ จ�ากัด, บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด, 

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ�ากัด 

(มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ท

เนอร์ จ�ากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ อาร์

เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน), บริษัท

หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ากัด และ บริษัทหลัก

ทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ�ากัด (มหาชน)

"ผมมั่นใจว่า SFLEX จะเป็นอีกหุ้นเด่นที่ได้รับ

ความสนใจจากนักลงทุน โดยในช่วงที่ผ่านมา 

เราได้เดินสายโรดโชว์น�าเสนอข้อมูลบริษัทฯ ที่

หาดใหญ่ กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ ซึ่งมีนัก

ลงทุนเข้าร่วมรับฟังข้อมูลจ�านวนมาก เนื่องจาก 

SFLEX เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 

ส�าหรับสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นน�าในประเทศที่

สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับสากล โดยที่

ยอดขายประมาณร้อยละ 80-85 มาจากการ

จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าอุปโภค (Non-

Food) ในขณะที่อีกประมาณร้อยละ 20-25 

มาจากการจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้า

บริโภค (Food)โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยาย

ตลาดไปยังบรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าบริโภคเพิ่ม

มากขึ้น ซึ่งจะยิ่งช่วยสนับสนุนการเติบโตของ

ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมากในอนาคต จึงท�าให้

ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนในช่วงเปิด

จองซื้อหุ้นไอพีโอระหว่างวันที่11-13ธันวาคม ที่

ผ่านมา ประกอบกับการก�าหนดราคาเสนอขาย

หุ้นไอพีโอที่ 3.88 บาท สอดคล้องกับสภาวะ

ของตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ท�าให้มั่นใจ

ว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่องในวัน

เข้าซื้อขายใน SET 19 ธันวาคมนี้" นายสมภพ 

กล่าว (มีต่อ)

SFLEX หุ้นไอพีโอ 110 ล้านหุ้น กระแสดี 

พร้อมเทรด SET 19 ธ.ค. น้ี
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นายปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ 
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 
สตาร์เฟล็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SFLEX กล่าวว่า หุ้นไอพีโอของบริ

ษัทฯ ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี 

เป็นเพราะบริษัทฯ มีพื้นฐานที่โดดเด่น เงินที่ได้

จากการระดมทุนจะน�าไปใช้ลงทุนซื้อเครื่องจักร

และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตฟิล์ม

ประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant) ซึ่ง

จะท�าให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใช้ลงทุนสร้าง

คลังสินค้าทดแทนการเช่าคลังสินค้าในปัจจุบัน 

และน�าเงินไปช�าระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการ

เงิน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยได้ส่วน

หนึ่ง ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

การด�าเนินงาน ด้วยเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะ

เป็นผู้น�าทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 

(Flexible Packaging) ในประเทศไทย และ

ประเทศในกลุ่ม CLMV โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลาก

หลายของลูกค้า และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 

เพื่อเป็นผู้น�าตลาดในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้อง

กับแนวโน้มของตลาดที่หันมาใช้วัตถุดิบรีไซเคิล 

การใช้วัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเพื่อ

ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น จึงเชื่อว่า

ปัจจัยเหล่านี้ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน 

และมั่นใจว่าหลังเข้าท�าการซื้อขาย SFLEX จะ

เป็นอีกหนึ่งหุ้นที่สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นัก

ลงทุน

"ขอขอบคุณผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นของ SFLEX กัน

อย่างคึกคัก สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของ

นักลงทุนที่มีต่อ SFLEX ในฐานะผู้น�าในธุรกิจ

ผลิตและจ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อน 

(Flexible Packaging) ส�าหรับสินค้าอุปโภค

และสินค้าบริโภค ซึ่งสินค้าอุปโภคและบริโภค

ดังกล่าว เช่น น�้ายาปรับผ้านุ่ม, น�้ายาล้างจาน, 

ผงซักฟอก เป็นต้น จะถูกจัดจ�าหน่ายผ่านช่อง

ทางการค้าปลีกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพ

สินค้า ดิสเคาน์สโตร์ ซูเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวก

ซื้อ เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมค้าปลีกในช่วงปี 

2558-2561 มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 

6.81 ต่อปี และยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องซึ่งจะ

ช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อ

เนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการที่หลาก

หลายของลูกค้า และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ 

เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีความมุ่งมั่น

ที่จะเป็นผู้น�าในธุรกิจ Flexible Packaging ใน

กลุ่มประเทศ CLMVT ซึ่งเงินที่ได้จากการระดม

ทุนจะช่วยให้บริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่งใน

อนาคต และ SFLEX พร้อมแล้วที่จะน�าหุ้นเข้า

ท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกใน

วันที่ 19 ธ.ค. นี้" นายปรินทร์ธรณ์ กล่าว

SFLEX หุ้นไอพีโอ 110 ล้านหุ้น กระแสดี 

พร้อมเทรด SET 19 ธ.ค. น้ี
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ผู้ประกอบการอสังหาฯ ยิ้ม มาตรการกระตุ้น

ของรัฐบาลได้ผล ดันยอดขาย 2 เดือนสุดท้ายปี

นี้คึกคัก บางโครงการขายหมดเกลี้ยงในวันเดียว 

แห่ร่วมอัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ต่อ

เนื่อง 

 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้
ช่วยรัฐมนตรีประจ�านายกรัฐมนตรี 
(ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) เปิดเผยว่า ผู้

ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบ

และแนวสูง ต่างขานรับมาตรการกระตุ้นภาค

อสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล ทั้งโครงการ “บ้าน

ในฝัน รับปีใหม่” และโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” 

ที่กระทรวงการคลังร่วมกับ 3 สมาคมผู้ประกอบ

การอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย สมาคม

อสังหาริมทรัพย์ไทย สมาคมอาคารชุดไทย และ

สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร โดยสมาชิกสมาคม

แห่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง พร้อมจัด

กิจกรรมส่งเสริมการขายกันอย่างคึกคัก  

 นายชาญกฤช กล่าวถึงโครงการ “บ้าน

ในฝัน รับปีใหม่” ที่ได้รับมอบนโยบายจากนา

ยอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง ให้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการไปเมื่อ

วันที่ 11 พ.ย. (11/11) ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ผู้

ประกอบการต่างพากันขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์

ขนาดใหญ่หน้าโครงการ รวมทั้งจัดกิจกรรมส่ง

เสริมการขายภายในโครงการและตามห้างสรรพ

สินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเขตกรุงเทพมหานคร 

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จ�ากัด (มหาชน) เปิดตัว

โครงการ Rich Point ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS 

วุฒากาศ โปรโมชั่น VIP-Pre Sale ให้ส่วนลด

สูงสุด 400,000 บาท เพียง 1 วัน ก็ขายหมด

แล้วในเฟสที่ 1 พร้อมเปิดเฟสที่ 2 ต่อทันที ใน

ส่วนของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ�ากัด 

(มหาชน) มีโปรโมชั่น ซื้อตอนนี้ ช่วยผ่อนนาน

สูงสุดถึง 10 ปี แจกฟรี I-PHONE 11 PRO 

ทองค�ามูลค่า 9 บาท ใน 10 โครงการพร้อมอยู่ 

ท�าเลเด่นตามแนวรถไฟฟ้า และบริษัท ปรีดา 

เรียล เอสเตส จ�ากัด น�า GreneCodo ย่าน

ดอนเมือง ใกล้รถไฟฟ้าและสนามบิน เข้าร่วม

โครงการ “บ้านในฝัน รับปีใหม่” จอง 7,900 

บาท รับทองค�าหรือ Cash Back มูลค่ากว่า 

100,000 บาททันที และรับสิทธิ์ลุ้นรับ Apple 

Watch Series 5 ด้วย ในเฟสที่ 1 เกือบ 600 

ห้อง เหลือเพียง 5 ห้อง และเริ่มเปิดขายเฟสที่ 

2 แล้วอีกกว่า 500 ห้อง  

 ในส่วนภูมิภาคก็ร้อนแรงไม่แพ้กัน บริษัท 

เอดี เฮ้าส์ จ�ากัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใน

ภาคตะวันออก ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนา

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC 

ได้น�าโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งมีอยู่ในหลาย

พื้นที่ ทั้งเขตจอมเทียนและบางเสร่ จัดโปรโมชั่น

ซื้อ 1 ห้อง แถมฟรี 1 ห้อง ลูกค้าเลือกแบบห้อง

ติดกันหรือแยกโครงการก็ได้ ซึ่งได้รับความสนใจ 

มีตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ฯ เข้าชม

พื้นที่จริง เพื่อน�าไปเสนอขายให้กับลูกค้าที่อยู่จัง

หวัดอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง (มีต่อ)
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และส�าหรับโครงการ "บ้านดีมีดาวน์" ซึ่ง

กระทรวงการคลังช่วยสนับสนุนเงินดาวน์ 

จ�านวน 50,000 บาท ให้ผู้ได้รับสิทธิ์ 100,000 

ราย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�านายกรัฐมนตรี บอก

ว่า อยากให้ผู้ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของ

ตนเอง รีบไปเลือกดูโครงการที่ตรงกับความ

ต้องการ ขณะนี้ได้เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่

วันที่ 11 ธ.ค.62-31 มี.ค.63 เริ่มเวลา 8.00-

18.00 น. โดย 2 วันที่ผ่านมามีผู้สนใจสมัคร

เข้าร่วมรับสิทธิ์แล้ว จ�านวน 58,103 ราย ด้าน

ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต่างพากันจัด

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ อาทิ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดี

เวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) น�า 9 โครงการ 

รวม 370 ยูนิต มูลค่ารวม 830 ล้านบาท ร่วม

จัดโปรโมชั่นประกบมาตรการ "บ้านดีมีดาวน์" 

ซึ่งกระทรวงการคลังช่วยเงินดาวน์ 50,000 

บาท และบริษัทยังได้เติมเงินดาวน์ให้อีก 

50,000 บาท รวมเป็น 100,000 บาท ส�าหรับ

ลูกค้าที่ซื้อและโอนภายใน 31 ธ.ค.62

 นอกจากนี้ยังถือเป็นโอกาสที่ดีมาก เพราะ

ธนาคารของรัฐ รวมถึงธนาคารพาณิชย์ ต่าง

พร้อมใจลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง โดยธนาคาร

ออมสินเปิดตัวสินเชื่อบ้านผ่อนต�่า ล้านละ 10 

บาทต่อเดือน ระยะเวลา 1 ปี ปีที่ 2-3 เท่ากับ 

4.350% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 2.903% ไม่

จ�ากัดวงเงินกู้สูงสุด โดยวงเงินกู้ 1 ล้านบาท 

ผ่อนช�าระ 20 ปี ตั้งเป้าหมายสินเชื่อเคหะ

ในปี 2562 ไว้ที่ 70,000 ล้านบาท นับตั้งแต่

เดือนมกราคมจนถึงตุลาคมปล่อยไปแล้วกว่า 

38,000 ล้านบาท ในส่วนของธนาคารกรุงไทย 

จัดแคมเปญ สินเชื่อบ้านกรุงไทย สุขใจถ้วนหน้า 

ดอกเบี้ยปีแรก 0.50% เฉลี่ย 3 ปี เพียง 2.50% 

ฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาและค่าธรรมเนียม

ยื่นกู้ โดยลูกค้า 1,000 รายแรกที่ได้รับอนุมัติ 

ธนาคารช่วยผ่อนให้อีก 5,500 บาท ลูกค้าราย

ที่ 1,001-10,000 จะลดดอกเบี้ยปีแรกลงอีก 

0.10% ต่อปี 

 “นอกจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ

ธนาคารที่ลดลงแล้ว ยังมีมาตรการกระตุ้น

อสังหาริมทรัพย์ที่คลอดออกมา ทั้งในโครงการ 

“บ้านในฝัน รับปีใหม่” และโครงการ "บ้านดีมี

ดาวน์" ซึ่งทั้ง 2 โครงการเป็น 2 ใน10 ของขวัญ

ปีใหม่ 2563 ที่รัฐบาลมอบให้พี่น้องประชาชน 

ท�าให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถดึงดูดให้ประชาชน

ซื้อบ้านมากขึ้นและช่วยระบายสต๊อกคงค้าง

ของที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่มีอยู่

ประมาณ 35,000 ยูนิต ให้ลดลงตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ได้“ นายชาญกฤชกล่าว
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร หวังว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต
ใหม่ (อนค.) นัดกลุ่มผู้สนับสนุนออกมาชุมนุมบริเวณสกายวอล์ค สี่แยกปทุมวัน ใน
ช่วงเย็น วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม คงไม่ยืดเยื้อ จบในวัน ยังไง แค่หอมปาก หอมคอ ก็
พอแล้ว เพื่อเห็นกับประเทศ ประเทศ จะได้เดินหน้าเสียที ตลาดหุ้นไทย จะได้ปิดสวยๆ  
สมกับ สหรัฐและจีนได้บรรลุข้อตกลงการค้า Phase1  
 ศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,573.91 จุด เพิ่มขึ้น 10.06 จุด หรือ 
0.64% มูลค่าการซื้อขาย 71,118.91 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 
7,142.85 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 146.14 ล้านบาท นักลงทุนต่าง
ประเทศขายสุทธิ 6,946.63 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 342.35  
ล้านบาท
 วันนี้ แม่มดน้อยย ขอต้อนรับหุ้นใหญ่ น้องใหม่ นั่นคือ BAM เทรดวันแรก 
เชื่อว่า คงเปิดเหนือจอง ราคาจองที่ 17.50 บาท นับว่า มาได้ถูกจังหวะเป็นอย่างยิ่ง   
ตัวแปรที่ชาวโลก นักลงทุนทั่วโลก คลายความกังวลการเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน เฟส
แรก
 พรุ่งนี้ ถึงคิวของ KUN ลงสนามเทรด ราคาไอพีโอ 1.10 บาท กระจาย 150 
ล้านหุ้น แม่มดน้อย เชื่อว่า อันเดอร์ไรท์ บล.เอเชีย เวลท์ คงบรรจงสุดฝีมือ...ยังไง  
อย่าให้กองเชียร์ ผู้หลัก ผู้ใหญ่ผิดหวัง เชียวน่ะ ลูกพี่กอบเกียรติ หุหุ

 บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) ปิดจองหุ้นกระแส
ตอบรับดีเยี่ยม "สมภพ กีระสุนทรพงษ์" กรรมการผู้
อ�านวยการ บล. ฟินันเซีย ไซรัส ที่ปรึกษาทางการเงิน
และแกนน�าการจัดจ�าหน่าย มั่นใจธุรกิจ SFLEX อนาคต
รุ่ง ธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพการเติบโตสูง
ตามความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภค สร้างความมั่นใจ
ให้กับนักลงทุน ด้านผู้บริหาร "ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรี
วงศ์" ประธานกรรมการบริหาร ระบุเงินระดมทุน 426.80 

ล้านบาท สร้างโอกาสทางธุรกิจหลังน�าไปลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตฟิล์มประเภทที่ใช้ในการปิดผนึกขึ้นรูป (Sealant) สร้างคลังสินค้า คืนหนี้ 
และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน เข้าเทรดใน SET วันแรก 19 ธ.ค.นี้
 JKN ผู้น�าการจัดจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสากล ประกาศความ
ส�าเร็จด้วยการรุกจ�าหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในตลาดต่างประเทศ หลังประสบความ
ส�าเร็จในการท�าตลาดคอนเทนต์ซีรีส์ละครไทยยึดตลาดอาเซียน เพื่อแผยแพร่ผ่าน

ทุกแพลตฟอร์มทั้ง ทีวีดิจิทัล ทีวีบอกรับสมาชิกและ OTT ขณะที่ซีรีส์อินเดียและ
ฟิลิปปินส์ยังครองใจผู้ชมในกลุ่ม CLMV มั่นใจปีนี้สัดส่วนรายได้จากตลาดต่างประเทศ
เพิ่มเป็น 30% ของรายได้รวมตามแผน 
 อีสท์ วอเตอร์ เผยผลการด�าเนินงานส�าหรับ 9 เดือนแรก ปี 2562 มีราย
ได้จากการขายและบริการ 3,520.24 ล้านบาท โตขึ้น 11.02% เทียบปีก่อน มุ่งหน้า
ขยายธุรกิจน�้าครบวงจรอย่างต่อเนื่อง และเตรียมมาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัย
แล้งและป้องกันการขาดแคลนน�้าในอนาคต เดินหน้าสร้างความมั่นคงด้านน�้า สู่ผู้น�า
การบริหารจัดการน�้าแบบครบวงจรของประเทศ  
 กบข. และธนาคารโลกได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันจัดท�า โครงการความร่วมมือ
ทางเทคนิคด้านการบริหารเงินทุนเพื่อความยั่งยืนระหว่างกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญ
ข้าราชการ (กบข.) และ ธนาคารโลก (Technical Co-Operation on Sustainable 
Investment between Government Pension Fund and World Bank) ส�าหรับ
ปี 2563 โดยโครงการนี้ถือเป็นความร่วมมือแรกที่ธนาคารโลกให้ความร่วมมือกับ
กองทุนบ�านาญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  แม่มดน้อย ยินดีด้วยคร้า
 AQUA เผย บริษัทฯ ได้ตัดสินใจจะปรับเปลี่ยนชื่อในการให้บริการ ภายใต้
ชื่อ “AQUA” เพียงชื่อเดียว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยปรับสัญลักษณ์ของแบรนด์ให้ดู
ทันสมัยตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น และจะทยอยปรับให้ทุกหน้าป้ายโฆษณา
ของเรา อยู่ภายใต้ชื่อ ‘AQUA’ ให้เสร็จสิ้นภายในต้นปี 2020 
 ปัจจุบัน AQUA มีรายได้จากธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านทั้งที่เป็นป้ายนิ่งและแบบ
จอเคลื่อนไหว (LED) ปีละกว่า 800 ล้านบาท โดยมีป้ายนิ่งกว่า 360 หน้าป้าย และ
จอ LED รวมกว่า 120 จอ ทั่วประเทศ  ซึ่ง AQUA ได้ลงทุนผ่านทางบริษัทย่อยคือ 
บมจ.อควา แอด (AA), บจ. บอร์ดเวย์ มีเดีย (BWM) บจ.เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย (MIS) 
และ บจ. ส.ธนา มีเดีย ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญด้านงานโฆษณา ส่งผลให้บริษัทมีรายได้และก�าไรเติบโตอย่างต่อเนื่องเกือบ
ทุกปี
 KTC จัดแคมเปญเด็ด “จองตั๋วออนไลน์ เข้ามิราเคิล เลาจน์ฟรี” เอาใจ
สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีที่ชื่นชอบการเดินทางแบบเอ็กซ์คลูซีฟ มอบสิทธิพิเศษ ต่อ
ที่ 1 เมื่อใช้จ่ายบัตรเครดิตเคทีซีในการจองตั๋วเครื่องบินแบบ Full Service ผ่านเว็ป
ไซต์สายการบินเอเอ็นเอ (ANA) / คาเธ่ย์ แปซิฟิก (Cathay Pacific) / ไชน่า แอร์ไลน์ 
(China Airlines) / เอมิเรตส์ (Emirates) / โคเรียน แอร์ (Korean Air) / โอมาน 
แอร์ (Oman Air) และ สิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (Singapore Airlines) ครบทุก 35,000 
บาท รับ 1 สิทธิ์ในการเข้า Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิมูลค่า 1,200 
บาท (สูงสุด 5 สิทธิ์/เซลส์สลิป) โดยสมาชิกต้องท�าการลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ เว็บไซต์ 
www.ktc.co.th/miracleexperience หรือแอป “KTC Mobile” ในวันที่ท�าการจองตั๋ว
เครื่องบิน โดยเคทีซีจะส่งรหัสเข้าใช้บริการผ่านทาง KTC Mobile ภายใน 60 วัน ต่อ
ที่ 2 สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีสามารถใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER 5,500 คะแนน 
แลกรับสิทธิ์เข้ามิราเคิล เลาจน์ โดยสามารถแลกรับสทธิ์ได้ที่เค้าท์เตอร์มิราเคิล 
เลาจน์ ณ สนามบินสุวรรณภูมิทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 31 
มกราคม 2563

เดินหน้า

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BBL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 217.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : STI แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.33 บ.

บล.ฟิลลิป : BBL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 235.00 บ.

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : L&E แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.92 บ.

บล.เคจีไอ : TFG แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.10 บ.

บล.เคจีไอ : BBL แนะน�า ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาพื้นฐาน ที่ 198.00 บ.
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